



10-5 2020 CHỨA NHẬT 4 PHỤC SINH

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống!" *Giowan 14:6*



CHỨA CHỨA KITÔ PHỤC SINH
TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210
website: cdcktpsstockton.com



Tháng 5: tháng của Mẹ

Cho dù có một đứa con nào đó hờ hững hay khước từ mẹ mình, người mẹ sẽ vẫn mãi đón nhận con mình với trọn vẹn tình thương.

Tháng 5 là tháng của Mẹ, là những người con, chúng ta tìm dịp tìm cách nói lên tình hiếu thảo đối với người mẹ đã cứu mạng, sinh ra, dưỡng và dục mình. Chúng ta cũng dành thời giờ cho Đức Trinh Nữ Maria, từ mẫu của chúng ta và Giáo Hội bằng những tràng hạt Mân Côi, bằng những bông hoa dâng kính hay bằng những thánh ca đơn sơ gói trọn tình con cho Mẹ.

Cuộc đời chúng ta có rất nhiều đường, vô số ngã rẽ, những đoạn đường quanh co dẫn ta đến thú vui, hạnh phúc chóng qua, thành quả phút chốc nhưng bị diệt vong đời đời! Cuộc sống chúng ta không luôn luôn là những thảm họa hồng trải dài, lột chân ta đi trên đường phẳng phiu, tươi đẹp! Tương tự, trong mối tương quan xã hội, cộng đoàn, giáo xứ, gia đình, giữa người với nhau, giữa người với môi sinh xung quanh, chẳng phải lúc nào cũng suông sẻ, 'thuyền êm trôi, xuôi mái chèo', mà thiết nghĩ, những lúc này, thời khắc ấy, chúng ta có nhận ra Chúa

Giê-su đang 'trải rộng' đường cho ta bước đến chân lý và sự sống, hay chúng ta lơ đãng bước trên con đường 'thảm đỏ' của trần gian, của thú vui, của thói quen ươn hèn, biếng nhác dẫn đến chỗ diệt vong? Những lúc mất phương hướng trong đời, bị ruồng bỏ, bị thờ ơ, bị lãng quên, bị lạc lõng và lạc lối, chúng ta có tin thác, tin tưởng, quay về với Chúa Giê-su - chính là đường dẫn đưa chúng ta đến Chân Lý và Sự Sống vĩnh cửu, hay chúng ta cứ ươn ngạnh trong cái tôi to tướng, nhỏ nhen, thói đời đi ngược với lời Chúa và giáo huấn của Giáo hội?



HẬU ĐẠI DỊCH corona

Một số quốc gia đã bắt đầu 'mở cửa' cho đời sống 'hậu đại dịch'. Tại Hoa Kỳ cũng có nhiều tiểu bang cho phép một số sinh hoạt trở lại 'bình thường'. Các Giáo Phận của Hoa Kỳ đang chuẩn bị kỹ càng để khi thời điểm 'hậu đại dịch' đến, các giáo xứ cộng đoàn sẵn sàng đón tiếp các tín hữu quy tụ cử hành các bí tích và sinh hoạt mục vụ. Còn về phần mình, ông bà anh chị em, là tín hữu, chúng ta đã sẵn sàng chưa cho thời 'hậu đại dịch'?



Trong khi chờ đợi ngày đó sẽ đến, chúng ta được mời gọi tiếp tục giữ những hướng dẫn y tế và sống đức tin của chúng ta chân thực và sâu xa, đặc biệt trong bối cảnh gia đình: vợ chồng kính trọng, thông cảm, yêu thương nhau hơn và con cái kính trọng và vâng lời cha mẹ hơn...

Đây là tượng đài của tình mẫu tử: Mẹ luôn đứng đây để bảo vệ và phù hộ con của Mẹ dù nắng mưa hay xuân hạ thu đông thay đổi. Đây cũng là tượng đài của lòng hiếu thảo: con đến với Mẹ dẫu đời con nghèo hèn hay phú quý, khoẻ mạnh hay ốm đau!

THÁNG 5: THÁNG CỦA LONG HIẾU THẢO

THÔNG BÁO & HIỆP THÔNG

Cộng Đoàn có khoảng 1,000 khẩu trang được một số chị trong Cộng Đoàn thực hiện theo tiêu chuẩn y tế của cấp Quận Orange. Những ai cần xin liên lạc: ông Phó Ngoại Vụ Kiệt Phạm: 209-373-0395. Nhóm các chị may khẩu trang (tên nhóm là Veronica) rất cần thêm người may. Xin liên lạc chị Giầu: 209-712-5643

Quý ông bà anh chị em nhớ theo dõi **THÔNG TIN** Cộng Đoàn trên trang mạng tại địa chỉ: <http://www.cdcktpsstockton.com> và trang Facebook tại địa chỉ: **Cộng Đoàn Chúa Kitô Phục Sinh Stockton.**

Kính Mẹ Maria ban cho các hiền
mẫu luôn khăng an, hạnh phúc &
đầy tràn niềm vui giữa con cháu!



Chúc mừng Ngày Hiền Mẫu

THÔNG BÁO

Theo hướng dẫn của Toà Giám Mục, từ đây cho đến khi có thông báo mới, *Trung Tâm Đức Bà Phụ Hộ Các Giáo Hữu* sẽ mở cửa thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy từ 6g chiều đến 7g chiều cho việc cầu nguyện cá nhân:

Giáo dân có thể đến cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ và phải tuân theo những điều kiện sau:

- Mang khẩu trang.
- Giữ khoảng cách an toàn: cách nhau ít nhất 6 feet # 2 mét trong nhà thờ cũng như ngoài tượng đài.
- Phải có thuốc khử trùng tay đặt ngay những lối vào nhà thờ.
- Không được quá 10 người trong cùng một thời gian.

Xin tất cả những ai đến Trung Tâm trong thời gian này tuân giữ những quy định nêu trên để an toàn cho mọi người.

Xin Mẹ Phụ Hộ tiếp tục che chở và phù trợ tất cả quý ông bà anh chị em và mọi gia đình trong Cộng Đoàn.



Tháng 5, tháng của Mẹ! Tháng 5: tháng của con!

Lý do trái tim của chúng ta hướng trọn về Mẹ Maria trong tháng 5 này đơn giản vì Mẹ là người mẹ trọn hảo nhất và cũng bởi vì trái tim của chúng ta là những trái tim của người con.

Cùng trái tim con thảo đó, chúng ta hướng về các bà mẹ của các gia đình: giống như Mẹ Maria, các bà mẹ là những tạo vật tuyệt vời nhất giữa bao nhiêu điều kỳ lạ Thiên Chúa tạo dựng. **Không bao giờ cảm ơn mẹ là đủ, kính yêu mẹ dường như trở nên đạo nghĩa, ca tụng mẹ không có biên cương.**

Trong tâm tình ấy, xin chúc mừng và cảm ơn tới tất cả những người mẹ gia đình.

